

Số: 22/BC-HĐND

Đức Phổ, ngày 25 tháng 11 năm 2022

## BÁO CÁO

### **Kết quả đánh giá, rà soát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã Đức Phổ 6 tháng đầu năm 2022**

Thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ về chương trình giám sát năm 2022; Ban Pháp chế HĐND thị xã Đức Phổ đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch, Đề cương giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau khảo sát chuyên đề tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã Đức Phổ. Sau đợt giám sát, Ban Pháp chế đã có Báo cáo kết quả giám sát số 90/BC-HĐND ngày 31/5/2022.

Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế sau giám sát, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1849/UBND ngày 12/8/2022 về triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban Pháp chế; Chi cục THADS thị xã có Báo cáo số 763/BC-CCTHADS ngày 04/11/2022 về kết quả thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND thị xã.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Pháp chế HĐND thị xã tổng hợp đánh giá việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát như sau:

#### **I. Kết quả thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo 90/BC-HĐND**

- *Nội dung kiến nghị:* Có kế hoạch rà soát đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp, khó thi hành để báo cáo và tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS thị xã chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết kịp thời, hạn chế thấp nhất án tồn đọng.

*Kết quả thực hiện:* Chi cục THADS đã tập trung giải quyết nhiều vụ việc có điều kiện thi hành, có giá trị lớn, có tính chất phức tạp kéo dài, qua kết quả thi hành án năm 2022, có 14/43 việc thuộc loại án này đã được thi hành với số tiền 17 tỷ đồng (tăng 4 tỷ so với năm 2021). Số lượng án chuyển kỳ sau giảm 13,68% so với cùng kỳ năm 2021 (giảm 42 việc).

- *Nội dung kiến nghị:* Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành trong việc thi hành án nhất là trong công tác xác minh, kê biên tài sản để thi hành án, đảm bảo khi án có hiệu lực cơ quan thi hành án dân sự thi hành được bản án.

*Kết quả thực hiện:* Chi cục THADS đã tham mưu tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành với TAND và VKSND, 01 cuộc họp Ban Chỉ đạo THADS thị xã do đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì để bàn biện pháp tháo gỡ, xử lý, giải quyết các vụ án phức tạp, qua đó đã chỉ đạo giải quyết 01/05 vụ việc tồn đọng đã kéo dài nhiều năm qua (theo Báo cáo số 90/BC-HĐND ngày 31/5/2022). Số vụ việc còn lại đã phân công Chấp hành viên phụ trách xây dựng dụng kế hoạch tổ chức thực hiện.

- *Nội dung kiến nghị:* Chú trọng việc xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp thi hành án một cách quyết liệt hơn, hạn chế để gia tăng vụ việc, tiền có điều kiện thi hành chuyên năm sau giải quyết; kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp có điều kiện thi hành án

*Kết quả thực hiện:* Trong năm 2022, Chi cục THADS đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 48 trường hợp (tăng 10 trường hợp so với năm 2021). Việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế cơ bản đảm bảo an toàn, không phát sinh nội cộm bức xúc.

- *Nội dung kiến nghị:* Tiếp tục đề xuất với Cục THADS tỉnh, UBND thị xã về chủ trương xây dựng kho vật chứng của Chi cục.

Chi cục THADS đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập thủ tục và tờ trình số 652/TTr-THADS ngày 22/9/2022 trình UBND thị xã và UBND phường Nguyễn Nghiêm xem xét điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Hiện nay Chi cục THADS đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định.

## II. Nhận xét của Ban Pháp chế HĐND thị xã

Nhìn chung, Chi cục THADS thị xã đã quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm các kiến nghị của Ban Pháp chế sau giám sát, thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành án tại đơn vị, kịp thời phát hiện và khắc phục, chấn chỉnh các vi phạm trong trình tự thủ tục tổ chức thi hành án. Đến nay một số kiến nghị đã được thực hiện đạt kết quả như đánh giá tại Mục I của báo cáo.

Tuy nhiên, vẫn còn một số kiến nghị chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt kết quả như: Chưa kịp thời tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS thị xã; còn 04/05 vụ việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm (theo Báo cáo số 90/BC-HĐND ngày 31/5/2022) vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; số lượng án có giá trị lớn, có tính chất phức tạp chưa được thi hành vẫn còn nhiều và có thể kéo dài, phát sinh án tồn đọng trong thời gian đến.


Ban Pháp chế đề nghị Chi cục THADS thị xã tiếp tục thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 90/BC-HĐND ngày 31/5/2022 của Ban Pháp chế HĐND thị xã.

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã trong 6 tháng đầu năm 2022. Ban Pháp chế kính báo cáo Thường trực HĐND thị xã./.

### Nơi nhận:

- TT HĐND thị xã;
- T/v BPC HĐND thị xã;
- CVVP (Quý);
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ**  
**TRƯỞNG BAN**



Tô Thị Trúc